

Số: /BC-UBND

Hà Thượng, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Nội dung liên quan đơn đề nghị của công dân Nguyễn Thị Ly xóm Suối Cát, xã Hà Thượng.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về việc tham mưu giải quyết đơn công dân, UBND xã Hà Thượng báo cáo và làm rõ một số nội dung đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Ly như sau:

Do ảnh hưởng môi trường dự án Núi Pháo, Nhân dân xóm 2,3,4 xã Hà Thượng thực hiện kiểm đếm, BTGPMB và di chuyển đến nơi ở mới. Ngày 30/9/2013 UBND xã, cơ sở xóm 4, đại diện các hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ và công ty Núi Pháo đã tiến hành kiểm đếm cây cối hoa màu, tài sản vật kiến trúc nhà văn hóa xóm 4.

Ngày 12/4/2018 UBND, UBNDTTQ xã, cơ sở xóm 4, đại diện các hộ dân, có biên bản làm việc, cơ sở xóm và Ban công tác mặt trận xóm 4 đã thống nhất cử đại diện Nhân dân (bà Nguyễn Thị Tường, trưởng xóm 4) đại diện ký xác nhận hồ sơ kiểm đếm tài sản nhà văn hóa xóm 4 trên cơ sở biên bản kiểm đếm bồi thường ngày 30/9/2013.

Ngày 19/6/2019 tại NVH xóm 4 đại diện UBND xã, xóm 4, công ty Núi Pháo đã có biên bản làm việc thống nhất hồ sơ, số liệu để lập phương án bồi thường hỗ trợ.

Trên cơ sở phương án ngày 03/10/2019 UBND huyện Đại Từ ban hành Quyết định số 5472/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và tái định cư: khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng của bụi phát tán từ trạm nghiền và mùi thuốc tuyến từ nhà máy chế biến KS Núi Pháo địa phận xã Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên (đợt 1 năm 2019) trong quyết định bà Nguyễn Thị Tường – Trưởng xóm 4 đại diện xóm có tên trong quyết định với số tiền bồi thường hỗ trợ nhà văn hóa xóm 4 là 724.119.127 đồng nhưng chưa nhận tiền.

Sau khi Nhân dân xóm 2,3,4 di chuyển, xét tình hình thực tế địa phương, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã có các văn bản đề nghị được sáp nhập và đổi tên xóm nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, hoạt động của địa phương. Ngày 10/12/2021 HĐND tỉnh Thái nguyên ban hành Nghị quyết số 206 về việc giải thể, chia tách, sáp nhập, đổi tên xóm trên địa bàn tỉnh; xã Hà Thượng là đơn vị đổi tên, sáp nhập xóm (xóm 2,3,4 chuyển về xóm 6 nay là Suối Cát theo tên gọi mới). hiện nay Nhân dân xóm 4 cơ bản đã di chuyển đến nơi ở mới; cấp ủy chi bộ, cơ sở xóm giải thể theo quy định. Để thống nhất và có phương án giải quyết tài sản nhà văn hóa xóm 4, ngày 24/02/2022 UBND xã Hà Thượng đã mời các đ/c nguyên Bí thư chi bộ, trưởng xóm 2,3,4 đến làm việc và đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan xây dựng nhà văn hóa cũng như phương án kiểm kê bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất nhà văn hóa, đường bê tông Nhân dân đối ứng để có cơ sở báo cáo Đảng ủy và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đại Từ. Ngày UBND xã Hà Thượng có Công văn số 43/UBND-TC ngày 04/3/2022 về việc đề

ngợi hướng dẫn chi trả tiền tài sản trên đất nhà văn hóa xóm 2, xóm 3, xóm 4 thuộc UBND xã Hà Thượng.

Ngày 04/5/2022 Phòng Tài chính có Công văn 122/CV-TCKH phúc đáp và hướng dẫn việc sử dụng tài sản theo quy định.

Căn cứ các văn bản UBND xã, các cơ quan chuyên môn đã và đang thực hiện, *đối với nội dung đơn công dân Nguyễn Thị Ly cho rằng Đảng ủy, chính quyền xã đã không thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhưng đã tự ý làm tờ trình gửi về phòng tài chính kế hoạch huyện Đại Từ; có tình tiền trạm, hậu tẩu.* UBND xã khẳng định là không đúng, để giải quyết đúng, đủ, chính xác quyền lợi của công dân và quy định của pháp luật về sử dụng tài sản công UBND xã Hà Thượng rất cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn các phòng ban chuyên môn của huyện do vậy UBND xã đã ban hành Công văn số 43/UBND-TC, ngày 04/3/2022 Đề nghị Phòng Tài chính kế hoạch huyện hướng dẫn thực hiện; nếu không có hướng dẫn mà cố tình làm là sai quy định. Hiện nay số tiền bồi thường hỗ trợ nhà văn hóa xóm 4 là 724.119.127 đồng vẫn được giữ tại công ty Núi Pháo chưa chi trả cho tổ chức, cá nhân nào.

Trên đây là báo cáo nội dung liên quan đến đơn đề nghị của công dân Nguyễn Thị Ly xóm Suối Cát, xã Hà Thượng./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Ban tiếp công dân huyện;
- TT Đảng ủy-HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Tạc Văn Lợi